

THÀNH PHỐ

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

Chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021, các trường trên địa bàn thành phố Thái Bình tập trung tu sửa, xây dựng mới phòng học, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

Năm học 2019 - 2020 là một năm đặc biệt, thời gian học sinh nghỉ hè muộn hơn các năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các trường học sớm tính toán thực hiện tu sửa trường lớp để kịp phục vụ năm học mới. Tại Trường Tiểu học Kỳ Bá, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các công nhân vẫn tranh thủ thời tiết lúc tan rã khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình nhà 3 tầng với 14 phòng học và các phòng chức năng để kịp đón năm học mới. Cô giáo Đặng Thị Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là một trong những trường có số lượng học sinh đông nhất thành phố, nhiều năm học qua trường luôn phải tận dụng các phòng chức năng, phòng họp hội đồng để làm phòng học. Được sự quan tâm của thành phố, tháng 9/2019 trường đã triển khai xây dựng một đơn nguyên



Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chuẩn bị đón học sinh năm học đầu tiên.

phòng học mới, đến nay các hạng mục công trình cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm cho học sinh có đủ phòng học, được học trong những lớp sạch,

đẹp, đủ tiện nghi. Đây là điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo

tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cùng với việc được đầu tư cơ sở vật chất, trường cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện khác như cử các thầy cô tham gia các

lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn thành phố, nhất là tại phường Trần Hưng Đạo, UBND thành phố đã đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo gồm nhà học 3 tầng với 18 phòng học, phòng chức năng, khu bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ trên diện tích 6.600m². Đến nay, công trình đã hoàn thành và Trường sẽ chính thức được khánh thành, khai giảng trong năm học 2020 - 2021. Cô giáo Hà Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn thành. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường bảo đảm đủ cơ cấu, số lượng theo quy định. Các thầy cô có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và kinh nghiệm trong giảng dạy. Trường đã thu hút gần 800 học sinh với 15 lớp học. Dự kiến Trường sẽ tổ chức khánh thành, khai giảng năm học mới vào ngày 1/9.

Thành phố hiện có 65 trường học (30 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 17 trường THCS, 2 trường tiểu học và THCS). Quy mô trường lớp không ngừng được củng cố, số học sinh các cấp học tăng nhanh với trên 45.100 học sinh. Điều đó đòi hỏi hệ thống cơ sở vật chất

trường học cần được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh. Năm bắt được nhu cầu đó, hàng năm UBND thành phố đã quan tâm rà soát lại cơ sở vật chất các trường học và tùy vào điều kiện của địa phương để từng bước đầu tư đáp ứng yêu cầu thực tế. 2 năm qua, thành phố đã đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương trên 100 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp phòng học và các công trình phụ trợ của các trường THCS Trần Phú, Kỳ Bá, Tây Sơn, Tiểu học Kỳ Bá, Trần Hưng Đạo, Trần Lâm, Mầm non Bồ Xuyên, Hoàng Diệu, Tiên Phong, Hoa Sen... Hiện hầu hết các công trình đã và đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành các hạng mục, bàn giao kịp thời cho các trường chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2020 - 2021.

Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với học sinh toàn tỉnh, học sinh thành phố Thái Bình sẽ bước vào ngày tựu trường, bắt đầu năm học mới. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của ngành Giáo dục và Đào tạo, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều đột phá, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

MINH NGUYỆT

8 tháng, phát triển hơn 4.000 đoàn viên công đoàn

Từ đầu năm đến nay, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cấp trên triển khai việc thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thành lập mới 22 công đoàn cơ sở với 4.039 đoàn viên công đoàn. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 1.632 công đoàn cơ sở với 140.650 đoàn viên. Việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THUY Nghiêm cấm đánh bắt chuột bằng điện

Hiện nay, hơn 13.600ha lúa mùa của huyện Thái Thụy đang trong giai đoạn phân hóa đồng. Tại nhiều xã đang xảy ra tình trạng chuột cắn phá lúa, cùng với sử dụng các phương thức diệt chuột truyền thống, một số hộ nông dân đã sử dụng điện bẫy chuột, đây là biện pháp rất nguy hiểm, nguy cơ gây chết người.



Trong khi một số người bắt chuột nguy hiểm dùng điện bắt chuột thì người dân xã Thụy Thành (Thái Thụy) lại dùng bắt chuột bằng các biện pháp thủ công rất hiệu quả.

Để bảo đảm an toàn sử dụng điện trên địa bàn, UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với Điện lực Thái Thụy thường xuyên tuần tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong sử dụng điện, nhất là dùng điện để bẫy chuột thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi rậm, làm sạch cỏ bờ ruộng, bờ mương nhằm hạn chế nơi cư trú của chuột; sử dụng các biện pháp an toàn như đặt cạm, bẫy để diệt chuột...

TRẦN TUẤN

TRÀ GIANG Chi trả hơn 2 tỷ đồng cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi

Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019, xã Trà Giang (Kiến Xương) phải tiêu hủy 1.344 con lợn mắc bệnh với tổng trọng lượng hơn 55.600kg. Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ với số tiền hơn 2,195 tỷ đồng từ UBND tỉnh, địa phương đã khẩn trương chi trả cho người chăn nuôi bị thiệt hại về kinh tế do bệnh dịch tả lợn châu Phi bảo đảm đúng đối tượng, số tiền hỗ trợ và thực hiện thanh quyết toán tài chính theo quy định. Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn toàn xã có hơn 250 con. Người chăn nuôi đang tích cực tái đàn nhằm khôi phục hoạt động sản xuất chăn nuôi.

MINH QUÂN

TIỀN HẢI Hiệu quả đầu tư tín dụng chính sách



Gia đình anh Ngô Văn Cao (thôn Lũ Phong, xã Tây Phong, huyện Tiền Hải) phát triển mô hình chăn nuôi gà đẻ từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tiền Hải còn 2,65%, hộ cận nghèo còn 2,91%. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò tích cực của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ,

từ đó giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Gia đình chị Trần Thị Thuý, thôn Lũ Phong trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã Tây Phong. Chồng bị khuyết tật, hai con đang trong độ tuổi ăn học, thu nhập của gia đình

chỉ trông cậy vào 1 mẫu ruộng nên cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Chị Thuý tâm sự: May mắn cho gia đình được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo nên đã đầu tư vào chăn nuôi bò. Chăn nuôi

có hiệu quả nên gia đình chị Thuý đã tu sửa lại được căn nhà cấp 4 sạch đẹp hơn, cuộc sống ổn định hơn và cũng từ đó gia đình chị Thuý đã vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, gia đình chị Thuý đang đầu tư chăn nuôi 2 con bò từ 50 triệu đồng vốn vay hộ mới thoát nghèo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải.

Còn đối với gia đình anh Ngô Văn Cao, thôn Lũ Phong (xã Tây Phong), nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã giúp gia đình anh vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Gia đình anh Cao đang chăn nuôi gà đẻ với quy mô 5 vạn con, trong đó 2 vạn con gà đẻ và 3 vạn con gà hậu bị, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên trong thời vụ với thu nhập 200.000 đồng/người/ngày. Anh Cao chia sẻ: Chăn nuôi với quy mô lớn nên gia đình tôi cần rất nhiều vốn,

nhất là tiền vốn để mua thức ăn. Chính vì thế, ngay khi được thông báo đủ điều kiện vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH, gia đình tôi mừng lắm. Với sự trợ giúp của cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Hội Nông dân xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lũ Phong, gia đình tôi đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục vay 50 triệu đồng.

Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải cho biết: Với phương châm phân bổ vốn đến đầu giải ngân hết đến đó, từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn; trên cơ sở đó phân khai kịp thời và hợp lý nguồn vốn các chương trình cho vay được cấp bổ sung cho các xã, thị trấn. Chính vì thế, với gần 16 tỷ đồng được cấp bổ sung trong 6 tháng đầu năm để cho vay 6 chương trình gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, nhà ở xã hội, giải quyết việc làm và hộ mới thoát nghèo, Phòng giao dịch đã tổ chức giải ngân

nhau chóng, bảo đảm kịp thời và đúng quy định, từ đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện sớm có vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện còn chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã thực hiện kiểm tra tại 9 lượt xã, thị trấn; 35 lượt hội, đoàn thể; 45 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, đối chiếu gần 6.000 hồ sơ tín dụng với số tiền hơn 682 tỷ đồng.

Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tiền Hải đã có hơn 3.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng doanh số cho vay đạt gần 90 tỷ đồng. Đến hết tháng 7/2020, tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện đạt 447,4 tỷ đồng, tăng 2,73% so với thời điểm 31/12/2019 với 15.514 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,19% tổng dư nợ cho vay.

MINH HƯƠNG

Thu nhập cao nhờ nuôi cá thương phẩm

Từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao, anh Đoàn Trọng Nghĩa ở xóm 9, xã Bình Minh (Kiến Xương) quyết định trở về quê hương lập nghiệp trên mảnh đất mình sinh ra. Sức trẻ và niềm đam mê với nông nghiệp chính là những yếu tố giúp anh thành công với mô hình nuôi cá thương phẩm. Sinh năm 1993, sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyên ngành thủy sản, Đoàn Trọng Nghĩa xin được một công việc ổn định tại Hà Nội với mức lương cao mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, năm 2017, anh quyết định xin nghỉ việc, trở về quê hương để lập nghiệp bằng nghề nông - nuôi cá thương phẩm. Chia sẻ lý do vì sao có quyết định bỏ công việc này, Đoàn

Trọng Nghĩa cho biết: Bố mẹ tôi ở quê đã gắn bó với nghề nuôi cá từ nhiều năm nay nhưng nuôi theo phương pháp thủ công, thiếu kinh nghiệm cũng như không áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản nên công việc vất vả, trong khi năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Bản thân tôi từng được đào tạo qua chuyên ngành thủy sản nên nhận thấy cần phải thay đổi tư duy và có cách làm phù hợp thì mới có thể khai thác tiềm năng của mảnh đất này. Từ suy nghĩ đó, tôi quyết tâm về quê, áp dụng kiến thức có được để cải tạo khu nuôi trồng thủy sản của gia đình. Khu nuôi cá của gia đình anh Nghĩa rộng 2ha, đây là diện tích đất chiếm trung tại địa phương để hoang hóa được gia đình

anh thuê lại, cải tạo, chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Sau khi tiếp quản công việc của gia đình, anh Nghĩa bỏ vốn đầu tư trang bị hệ thống đường dây dẫn sạch khí, máy quạt nước, máy cho cá ăn tự động với mục đích xây dựng mô hình nuôi cá công nghiệp theo quy trình khép kín cho năng suất cao. Với 7 ao nuôi, anh dùng 5 ao để nuôi cá thương phẩm với các giống cá truyền thống như cá trắm, cá chép, cá rô phi và kết hợp nuôi thêm giống cá Koi của Nhật để cung cấp cho những người có nhu cầu chơi cá cảnh; 2 ao còn lại nuôi cá giống phục vụ hoạt động sản xuất của gia đình. Để chủ động trong sản xuất, anh Nghĩa còn đầu tư mua máy móc, nguyên liệu về tự xay xát, phối trộn, ép

thành viên làm thức ăn cho cá, nhờ vậy tiết kiệm được đáng kể chi phí thức ăn, đồng thời kiểm soát được chất lượng thức ăn, không sử dụng kháng sinh, chất tăng trọng, bảo đảm nguồn thức ăn sạch cho cá. Đoàn Trọng Nghĩa cho biết: Tôi không nuôi những giống cá đặc sản, chỉ nuôi những loại cá truyền thống bởi đây là mặt hàng thực phẩm phổ thông, xuất hiện nhiều trong các bữa cơm gia đình, nhà hàng, quán ăn nên rất dễ bán, giá cả lại ổn định. Mặt khác, đây là các loại cá dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, năng suất cao nên tôi bắt đầu khởi nghiệp với những giống cá này. Tôi không sử dụng cảm công nghiệp làm thức ăn cho cá mà tìm mua những nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương như ngô, đậu tương, cám gạo,

đảm làm và tư duy sáng tạo, Đoàn Trọng Nghĩa đã thành công với mô hình nuôi cá thương phẩm truyền thống và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia

đình, quê hương, anh còn tích cực hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, lắp đặt máy móc giúp những hộ nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương.

THANH HUỖN



Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khu nuôi cá thương phẩm của gia đình anh Nghĩa luôn phát triển ổn định, cá sinh trưởng, phát triển nhanh, không mắc dịch bệnh.